

Số: 668 /QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2007

*Kg - BAN (6), VPĐanguy, VPcĐoàn*  
*- Lưu: Kế toán*

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
<b>CÔNG VĂN ĐẾN</b>
Số: <u>107</u>
Ngày <u>8</u> tháng <u>2</u> năm 200 <u>7</u>

### QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Đề án “Quy hoạch tổng thể xây dựng và phát triển Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội giai đoạn 2006 - 2030”**

## BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 47/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2001-2010;

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1269/CP-KG ngày 06/9/2004 về việc tiếp tục hoàn thiện mạng lưới các trường đại học, cao đẳng, trong đó có việc xây dựng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành trường Đại học trọng điểm;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục Đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tại công văn số 907/ĐH BK-HCTH, ngày 13 tháng 10 năm 2006 về việc phê duyệt Đề án “ Quy hoạch tổng thể xây dựng và phát triển Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội giai đoạn 2006 - 2030”

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

# QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Đề án “ Quy hoạch phát triển tổng thể Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội giai đoạn 2006 - 2030” với những nội dung chủ yếu sau đây :

## I. Mục tiêu chung

Xây dựng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thành Trường đại học trọng điểm quốc gia về khoa học công nghệ; một trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, với cơ cấu trình độ đào tạo phù hợp và chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế; một trung tâm nghiên cứu khoa học và kỹ thuật hiện đại, hội nhập với hệ thống đại học khu vực và thế giới; là địa chỉ đầu tư và hợp tác tin cậy, hấp dẫn đối với các tổ chức, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, góp phần tích cực thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

## II. Mục tiêu cụ thể

### 1. Đào tạo

**1.1** Tổ chức đào tạo đảm bảo hợp lý giữa cơ cấu trình độ với cơ cấu ngành nghề, phù hợp với chủ trương xã hội hóa đào tạo và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Xây dựng các chương trình đào tạo đại học tiên tiến theo định hướng nghiên cứu và định hướng nghề nghiệp - ứng dụng. Bảo đảm sự liên thông giữa các chương trình trong toàn hệ thống đào tạo đại học và sau đại học. Xây dựng và hoàn thiện các giải pháp bảo đảm chất lượng và hệ thống kiểm định giáo dục đại học. Phấn đấu đến năm 2030 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là một trong một trăm trường Đại học hàng đầu của thế giới.

**1.2** Mở rộng quy mô gắn liền với nâng cao chất lượng đào tạo, nhằm đào tạo ra những kỹ sư giỏi và chuyên gia giỏi tương ứng với trình độ đào tạo. Quy mô đào tạo giai đoạn 2006 – 2015 trong khoảng 25.000 đến 30.000 sinh viên hệ chính quy, quy mô tăng lên 40.000 sinh viên hệ chính quy trong giai đoạn 2016 - 2030.

Định hướng trọng tâm của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội từ nay đến năm 2030 là đẩy mạnh phát triển đào tạo sau đại học; phấn đấu giai đoạn 2006 - 2015 đạt quy mô 6.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh, trong đó nghiên cứu sinh chiếm 10%; giai đoạn 2016 - 2030 đạt 7.500 học viên cao học và nghiên cứu sinh, trong đó nghiên cứu sinh chiếm 20%.

## 2. Nghiên cứu khoa học

Đến năm 2030 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, hiện đại trong khu vực và thế giới; là một đầu mối quan trọng, liên kết nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với quốc tế.

Mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các viện, trung tâm, các phòng thí nghiệm trọng điểm, phòng thí nghiệm tập trung của trường; Gắn nghiên cứu với đào tạo, đặc biệt là đào tạo tiến sĩ.

## 3. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý

Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, phương pháp giảng dạy và quản lý tiên tiến; đến năm 2020, tổng số cán bộ viên chức của trường là 3.500 người, trong đó giảng viên là 2.350 người, cán bộ phục vụ và nghiên cứu khoa học là 750 người, cán bộ quản lý và hành chính là 400 người; đảm bảo tỷ lệ 12 - 15 sinh viên /1 giảng viên.

Phần đầu đến năm 2020, 70% cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội có trình độ tiến sĩ và tiến sĩ khoa học; 60% cán bộ giảng dạy có trình độ chuyên môn và ngoại ngữ giỏi, đủ khả năng giảng dạy ở các trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Đến năm 2030 các tỷ lệ này là 90% và 80%.

## 4. Cơ sở vật chất

Quy hoạch tổng thể xây dựng và phát triển Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội giai đoạn 2006 - 2030 bao gồm:

**4.1. Khuôn viên I** tại số 1 Đường Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội;

Xây dựng cơ sở vật chất bao gồm khu điều hành trung tâm, khu giảng đường, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, quy hoạch các khoa viện bộ môn và trung tâm, hệ thống các phòng thí nghiệm, xưởng thực tập, chế tạo thử, thư viện, ký túc xá, nhà ăn, trung tâm y tế và cải thiện hệ thống giao thông nội bộ.

**4.2. Khuôn viên II** tại Khu Đô thị Đại học Tây Nam Hà Nội, xã Tây Mỗ, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội;

Tập trung những cụm khoa, viện nghiên cứu khoa học chuyên sâu, những xưởng thực nghiệm, chế thử liên hoàn, hình thành một công viên khoa học - công nghệ của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội với những sản phẩm mũi nhọn đạt tiêu chuẩn quốc tế, góp phần xây dựng một Trường Đại học Bách khoa Hà Nội hiện đại và có uy tín trên thế giới.

Triển khai quy hoạch phân xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật để đáp ứng lộ trình hiện đại hoá và phát triển tổng thể Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội từ nay đến năm 2030.

### **III. Nhiệm vụ và giải pháp**

#### **1. Các nhiệm vụ.**

##### ***1.1 Về cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ***

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội quản lý theo cơ chế ba cấp: Trường – Khoa-Bộ môn. Tổ chức bộ máy quản lý nhà trường đáp ứng yêu cầu tinh giản, gọn nhẹ với đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo; tăng cường tuyển chọn và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của trường đảm bảo đủ về số lượng, vững vàng về lập trường tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức tác phong, tương xứng với vai trò của 1 trường đại học trọng điểm.

Thành lập mới Viện Tiên tiến Khoa học Công nghệ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Hanoi University of Technology Advanced Institute of Science and Technology (HAIST) vào năm 2010

##### ***1.2 Về đào tạo***

Hoàn chỉnh hệ thống chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ theo hướng hiện đại, tiên tiến; đổi mới phương pháp dạy và học tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục, theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến của thế giới, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Trang bị cho sinh viên một phương pháp học tập chủ động, sáng tạo và hiệu quả;

Mở rộng các ngành đào tạo Kỹ sư chất lượng cao, Kỹ sư tài năng, kỹ sư đẳng cấp quốc tế; đẩy mạnh liên kết với các trường đại học chất lượng cao của các nước có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, tiến tới đẳng cấp cao theo chuẩn quốc tế về đào tạo, thu hút ngày càng nhiều sinh viên xuất sắc trong nước và sinh viên các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới vào học.

Đẩy mạnh công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo; Phấn đấu đến năm 2030 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là 1 trong 100 trường đại học tiên tiến trên thế giới.

##### ***1.3 Nghiên cứu khoa học-chuyển giao công nghệ-sản xuất kinh doanh***

Xây dựng trung tâm chuyển giao công nghệ có nhiệm vụ tư vấn cho nhà sáng chế, tìm kiếm phát kiến, kiểm tra và đánh giá sơ bộ cho các phát kiến khoa học, đăng ký và duy trì phát minh sáng chế. Kết nối các nhu cầu hợp tác và nghiên cứu trong trường, tìm kiếm các công ty và đối tác ngoài trường để tìm nguồn đầu tư,

16

thương thảo và ký kết hợp đồng chuyển giao bản quyền, tìm kiếm các phương án để tạo dựng các công ty khởi nghiệp dựa trên chuyển giao công nghệ của trường, phân bổ kinh phí thu được từ phát minh sáng chế hay chuyển giao bản quyền cho người sáng chế và trường.

Phát triển chức năng nghiên cứu khoa học của Viện tiên tiến khoa học và công nghệ với trình độ cao, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và thế giới.

Chuyển đổi hệ thống các trung tâm nghiên cứu khoa học hiện nay thành các doanh nghiệp khoa học công nghệ. Những trung tâm kém hiệu quả sẽ giải thể hoặc sáp nhập thành những đơn vị lớn hơn theo hướng phát triển của từng lĩnh vực.

Xây dựng một số tập đoàn mạnh, có vốn lớn để đủ khả năng thực hiện việc sản xuất kinh doanh quy mô lớn mang lại hiệu quả và lợi nhuận cao.

Xây dựng hệ thống các phòng thí nghiệm hiện đại trên cơ sở các phòng thí nghiệm đã và sẽ đầu tư xây dựng để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, thu hút được các nguồn đầu tư, các chương trình hợp tác nghiên cứu chung. Thành lập các trung tâm nghiên cứu hỗn hợp với sự tham gia của nhiều chuyên gia khoa học nước ngoài đặc biệt là các nước phát triển.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên. Đưa các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên năm cuối vào lực lượng chính tham gia trực tiếp quá trình nghiên cứu, triển khai các đề tài.

#### *1.4 Về hợp tác quốc tế*

Chủ động đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Chú trọng nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, nâng cao khả năng hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội với các tổ chức và các nhà khoa học trong khu vực và trên thế giới.

Tăng cường cơ sở vật chất, hiện đại hóa các phòng thí nghiệm, nâng cao kỹ năng và trình độ nghiên cứu của các nhà khoa học để có thể đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên được đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ở các nước công nghiệp phát triển bằng nhiều nguồn vốn khác nhau.

Khuyến khích và tạo điều kiện ngày càng nhiều các nhà khoa học nước ngoài có trình độ cao đến giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Áp dụng chương trình đào tạo của các trường đại học có uy tín trên thế giới trong đào tạo của trường (bằng tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài phù hợp). Từng bước nhanh chóng hoàn thiện cơ chế quản lý và hoạt động của HAIST.

### *1.5 Về xây dựng cơ sở vật chất*

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội sẽ được xây dựng trên hai khuôn viên I và II, bao gồm việc xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm tập trung phục vụ cho công tác đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

Khuôn viên I: Số 1 Đường Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Tổng diện tích khuôn viên I là 26,2 ha.

Khuôn viên II: Khu Đô thị Đại học Tây Nam Hà Nội, xã Tây Mỗ Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Tổng diện tích của khuôn viên II dự kiến là 100 ha.

### *1.6 Về phương thức quản lý*

Tích cực đổi mới tư duy và cải cách phương thức trong quản lý, hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy điều hành, xây dựng cơ chế hoạt động mới theo hướng cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm từng bước hiện đại hoá Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cả về phương diện đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phương thức quản lý hiệu quả năng động.

Đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển nhà trường, nhanh chóng đạt đẳng cấp cao theo chuẩn quốc tế.

## **2. Các giải pháp**

*2.1 Về đội ngũ cán bộ:* Xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, giỏi chuyên môn, giàu trí tuệ, tinh thông nghiệp vụ giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra; tạo điều kiện và môi trường làm việc tốt nhất để thu hút được những nhà khoa học danh tiếng, xuất sắc trong và ngoài nước về trường tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Ưu tiên tuyển chọn những sinh viên giỏi và xuất sắc làm cán bộ giảng dạy; tăng cường cử cán bộ giảng dạy trẻ đi học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ ở các nước có trình độ khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến.

*2.2 Về chương trình đào tạo:* Tập trung xây dựng và khai thác các chương trình kỹ thuật, công nghệ tiên tiến hiện đại trên thế giới đưa vào giảng dạy trong đào tạo kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ.

*2.3 Về trang thiết bị:* Tích cực đầu tư tăng cường trang thiết bị thí nghiệm tiên tiến hiện đại, phù hợp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật trên thế giới và tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản, đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học.

*2.4 Về công tác nghiên cứu khoa học:* Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; kết hợp hài hòa, hợp lý và hiệu quả giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, phát huy tiềm năng nghiên cứu ứng dụng triển khai; xác định nghiên cứu khoa học là nhân tố quyết định nâng cao chất lượng đào tạo, là thước đo định giá trình độ

và chất lượng của một trường đại học trọng điểm, có đẳng cấp. Nghiên cứu khoa học phải bám sát thực tiễn cuộc sống.

**2.5 Về cơ sở vật chất:** Hoàn chỉnh quy hoạch đất đai, tập trung cải tạo quy hoạch khuôn viên I tại số 1 Đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng Hà Nội, phù hợp với cảnh quan chung của thành phố Hà Nội và kiến trúc lịch sử của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Xây dựng và cơ cấu lại tính năng của từng khối nhà theo chức năng công việc đảm bảo tăng diện tích sử dụng tối đa, mở rộng không gian cây xanh, vườn hoa, tăng cường hệ thống giao thông nội bộ.

Khẩn trương triển khai công tác quy hoạch hoàn chỉnh dự án các phân khu tại khuôn viên II với diện tích 100 ha tại Khu Đô thị Đại học Tây Nam Hà Nội thuộc xã Tây Mỗ, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội với các khoa, viện nghiên cứu chuyên sâu và các xưởng thực nghiệm, chế thử liên hoàn.

#### **IV. Nguồn vốn thực hiện Đề án**

**1. Tổng nguồn vốn thực hiện Đề án từ năm 2006 đến năm 2030:**

**9.865 tỷ đồng (Chín nghìn tám trăm sáu mươi lăm tỷ đồng) trong đó**

- Ngân sách Nhà nước chiếm khoảng 65%.
- Các nguồn vốn khác chiếm khoảng 35% (bao gồm: vốn tự có, vốn huy động thông qua liên doanh, liên kết, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với nước ngoài, vốn chuyển giao công nghệ sản xuất thử, vốn hỗ trợ từ các tổ chức, các doanh nghiệp trong và ngoài nước...).

**2. Việc bố trí và huy động vốn cần được giải quyết có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tiến độ và yêu cầu phát triển của nhà trường theo từng giai đoạn đã xác định trong đề án.**

#### **Điều 2. Tổ chức thực hiện Đề án**

**1. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội có nhiệm vụ:**

- Căn cứ quy hoạch phát triển tổng thể này, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn, đặc biệt là hai kế hoạch 5 năm (2006 - 2010 và 2011 - 2015) và các dự án thành phần cụ thể, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan của Thành phố Hà Nội để triển khai xây dựng quy hoạch chi tiết cho cơ sở tại khuôn viên I - Số 1 Đường Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng và khuôn viên II - Khu Đô thị Đại học Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội.

- Chủ động xây dựng các quy định về định mức cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý, nhân viên của Trường theo tinh thần Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày

25/4/2006 của Chính phủ và phù hợp với vai trò của một trường trọng điểm quốc gia về khoa học công nghệ đẳng cấp cao theo chuẩn quốc tế.

- Lập dự toán kinh phí chi tiết cho từng Dự án thành phần để triển khai theo kế hoạch hàng năm; huy động các nguồn lực, nguồn tài trợ phục vụ việc thực hiện Đề án.

- Thành lập ban chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án gồm đại diện các Vụ chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trong Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, do Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội làm trưởng ban.

2. *Vụ Kế hoạch – Tài chính* có nhiệm vụ: Thẩm định các kế hoạch do Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội lập bao gồm kế hoạch phát triển quy mô đào tạo, kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình cơ sở vật chất, trang thiết bị, kế hoạch giải ngân các nguồn vốn,... đồng thời hướng dẫn và kiểm tra Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trong việc thực hiện các kế hoạch nói trên.

3. *Vụ Tổ chức Cán bộ* có nhiệm vụ chỉ đạo Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội triển khai thực hiện Dự án phát triển quy hoạch đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý của Nhà trường trong giai đoạn 2006 - 2030; thẩm định và hướng dẫn Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thực hiện kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ quản lý và nhân viên các cấp của Trường.

4. *Vụ Đại học và Sau đại học* có nhiệm vụ chỉ đạo Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội triển khai thực hiện đổi mới nội dung chương trình và phương pháp đào tạo, theo hướng tiên tiến, hiện đại và đạt đẳng cấp cao theo chuẩn quốc tế.

5. *Vụ Khoa học Công nghệ* có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn Nhà trường triển khai nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học, hướng vào các vấn đề có tính đột phá về khoa học và công nghệ đặt ra đối với thực tiễn sản xuất, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp Công nghiệp hoá đất nước và sự phát triển của khoa học kỹ thuật công nghệ trên thế giới.

6. *Vụ Hợp tác Quốc tế* có nhiệm vụ tạo điều kiện để Nhà trường phát triển quan hệ hợp tác trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên cứu; gửi sinh viên của trường sang học tập nghiên cứu ở các trường đại học có uy tín trên thế giới, cũng như việc tiếp nhận sinh viên nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội; phối hợp với Đề án đào tạo tại nước ngoài bằng ngân sách nhà nước để tăng chỉ tiêu tuyển cán bộ giảng dạy của Trường đi đào tạo ở các nước có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến.



**Điều 3.** Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ có tên trong điều 2, Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ và Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**BỘ TRƯỞNG**

Nơi nhận:

- Như điều 3 ;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng ;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Khoa học Công nghệ;
- UBND TP Hà Nội ;
- Lưu: Văn thư, Vụ KHTC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

SAO Y BẢN CHÍNH

10 -12- 2009

T/Á HIỆU TRƯỞNG



NGUYỄN THIÊN NHÂN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

*Đào Văn Dỹ*

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**

**ĐỀ ÁN**  
**QUY HOẠCH TỔNG THỂ**  
**XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**  
**GIAI ĐOẠN 2006 - 2030**



**HÀ NỘI - 4/2006**